
sþ. 720. Fyrirspurn [432. mál]
til sjávarútvegsráðherra um rannsóknir á hörpudisksmiðum í Breiðafirði.

Frá Sturlu Böðvarssyni.

Hefur sjávarútvegsráðherra gert ráðstafanir til þess að hörpudisksmiðin í Breiðafirði
verði rannsökuð eftir að aflamark á hörpudiski var aukið á þessu ári?

Ef svo er ekki, mun þá ráðherra beita sér fyrir því að nákvæmar rannsóknir fari fram á
vegum Hafrannsóknastofnunar er tryggi að veiðisvæði verði ekki ofveidd nú þegar sóknin er
aukin?


